

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๓/ว ๖๕๘



สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ่งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ แผ่น
๒. คำแนะนำการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นควรส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่หน่วยงานของท่าน ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างในสัญญาจะเป็นผู้นำส่ง สำหรับวันที่และเวลาในการส่งมอบจริงนั้น ทางบริษัทผู้รับจ้างจะแจ้งและประสานเป็นการภายในให้ทราบก่อนล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการ และเพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจนับและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดสรรให้แก่ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนหน่วยงานละ ๑ ชุด ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ทั้งนี้ ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์เสริมให้แก่หน่วยงานที่มีบุคลากรอัตรากำลังเพิ่มเพื่อเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประโยชน์สูงสุด อนึ่ง เมื่อได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานดำเนินการลงรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามระเบียบของทางราชการให้ครบถ้วน หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๓ ๗๙๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรภิญญา ตีผดุง)

ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนสนับสนุนและให้บริการระบบงานคอมพิวเตอร์

โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๗๙๖๖ โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๕๗